

ผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด

1. ความเป็นมา

รอง นรม.(นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับ **ผวจ.หรือรอง ผวจ.ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทน อปท.** เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ในจังหวัดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ระหว่างวันที่ 9 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2550 โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการเชิญผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เลขาธิการสศช. เลขาธิการ ก.พ.ร. ผอ.สพป. และ ปมท. เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้า และมอบนโยบาย ฯ ซึ่งปมท. ได้มอบหมายให้ รองปมท.(นายพีรพล ไตรทศวิทย์) และ ทบษ กบจ. (นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

2. ผลการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้า

2.1 **รอง นรม.(นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์)** ได้เน้นย้ำเรื่องวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุขว่าเป็นการสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาชุมชน โดยประชาชนในชุมชน และให้มีความเชื่อมโยงกับแผนของ อปท. โดยเฉพาะ อบต.พร้อมกับสนับสนุนบทบาทของจังหวัด/อำเภอ ในการจัดสรรงบประมาณให้แก่ชุมชน เพิ่มเติมหรือต่อยอด ให้เกิดผลการปฏิบัติที่กว้างขวาง และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ **จังหวัดและอำเภอควรเป็นหน่วยหลัก**ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหลักของชุมชน โดยกระตุ้นให้เกิดความคิดของชุมชนเชื่อมโยงระหว่าง ชุมชนกับอปท.

2.2 **การกระจายเงินลงชุมชนในปีงบประมาณ 2550 (5,000 ล้านบาทแรก)** ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2550 โดยให้ทุกหน่วยรับผิดชอบการให้เสร็จสิ้น ภายในปี 2550 ซึ่งได้รับรายงานจากทุกจังหวัดว่า ได้มีการกระจายงบประมาณตามกรอบแผนงาน/โครงการ ฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ด้านเศรษฐกิจพอเพียง **41 %** ด้านพัฒนาและสร้างโอกาสให้ชุมชน **27.57 %** ด้านฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน **9.33 %** ด้านสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส **2.73 %** และด้านบริการขั้นพื้นฐาน **19.37 %**

2.3 **งบประมาณเพิ่มเติมอีก 5,000 ล้านบาท (ระยะที่ 2)** ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2550 นั้น **รอง นรม.ได้แจ้งที่ประชุมว่า** หากจังหวัดได้ดำเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ฯ ในระยะแรกไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งจะได้มีการแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง **โดยจะมีงบประมาณสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านบาท**

2.4 **แผนงาน/โครงการและงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดในปี 2551** นั้น ให้จังหวัดจัดทำข้อเสนอให้ สศช.ภายในเดือน ส.ค. 2550 โดยในการจัดทำข้อเสนอจะต้องมีวิสัยทัศน์ และ Road map ที่ชัดเจน

ทั้งนี้จะมีการนำผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด เสนอที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ครั้งที่ 3/2550 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นการพิจารณา เรื่องกรอบการจัดสรรงบประมาณปี 2550 (2,000 ล้านบาท รอบ 2) และกรอบการจัดทำข้อเสนอของงบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ปี 2551 ซึ่งจะได้แจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัดทราบต่อไป

ที่มา : เว็บไซต์สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด <http://pad.moi.go.th>